

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2021**

1. Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là tỉnh đã ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, chiều 02/6, ông Lê Thành Công - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để quán triệt và bàn giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Ban chỉ đạo do ông Lê Thành Công - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp triển khai, theo dõi các hoạt động tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covid-19 trong hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp vận động, tiếp nhận, chuyển giao các nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị tài trợ.

05 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng được thành lập gồm: Tuyên truyền, Tiêu thụ nông sản, Xung kích, Tiếp nhận hỗ trợ, Hỗ trợ các khu công nghiệp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Chưa ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đồng Tháp

Chiều 02/6, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, tất cả các trường hợp F1 của BN7539 được phát hiện đều đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bước đầu có thể khẳng định, Đồng Tháp chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đến thời điểm này.

BN7539 ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào tối 01/6 là F1 của BN7176 và BN7177 (ghi nhận tại tỉnh Long An, liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến nay, tất cả các F1 phát hiện được đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đây là cơ sở quan trọng để có thể khẳng định, BN7539 chưa phát tán vi rút ra cộng đồng tại địa phương. Đây là ca bệnh lây nhiễm từ địa phương bên ngoài vào Đồng Tháp. Đồng Tháp chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đến thời điểm này - ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang – Rửa tay – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" và thực hiện theo các khuyến cáo của ngành chức năng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Khẩn cấp truy tìm 01 trường hợp F1 của BN7539 (Tháp Mười)

Ngày 02/6, Sở Y tế Đồng Tháp có thông báo khẩn về việc truy tìm 01 trường hợp F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 (BN7539) vừa được phát hiện ở huyện Tháp Mười.

Theo đó, ngành y tế truy tìm 01 người (nam) đi chung chuyến đò với bệnh nhân [BN7539](#) tại bến đò Ngã Sáu (từ ấp Mỹ Thạnh qua ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) vào khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 30/5.

Ngành chức năng đề nghị người đi chuyến đò trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người dân nếu biết thông tin về người này xin báo về số điện thoại tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười: 0918.77.66.95. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đồng Tháp lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 01/6, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào diễn biến tình hình dịch ở các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập các điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (kiểm tra khai báo y tế, thông tin nơi đi, nơi đến, hướng dẫn phần mềm khai báo y tế điện tử v.v.) tại các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đầu mối giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra, vào tỉnh để thực hiện việc kiểm soát người từ vùng dịch.

Khi phát hiện có yếu tố nghi nhiễm Covid-19, tổ chức test nhanh và thực hiện cách ly theo quy định; tổng hợp dữ liệu báo cáo gửi Công an tỉnh, Sở Y tế phân tích để chuyển về các địa phương xác minh, theo dõi. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tháp Mười lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại huyện Tháp Mười có 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, huyện đã tập trung lập các chốt kiểm soát để phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 được lập tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào huyện, đặc biệt là trên tuyến N2, ĐT.846, ĐT.844 (giáp với huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra việc đeo khẩu trang và khai báo y tế đối với người từ địa phương khác đi qua hoặc trở về huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện bám sát nhiệm vụ, tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch; trong đó Trung tâm Y tế huyện là cơ quan chủ trì trong việc kiểm soát, điều tra dịch tễ, phun xịt khử khuẩn tại các địa điểm có liên quan đến ca nhiễm, thàn tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội huy động hội viên, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại các chốt kiểm soát. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949